



ประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

ตามประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ ๗ - ๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยขอเลื่อนการสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พ้นไป และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงปรากฏอยู่ แม้จะควบคุมไว้ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวต่อไป โดยอยู่บนพื้นฐานของความหวังใย่ต่อชีวิตของผู้สมัครสอบทุกท่าน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และประกาศสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พ้นไป ทั้งนี้ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และจะประกาศแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้งหนึ่งในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ <https://nsc.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก

(สมศักดิ์ รุ่งสิตา)

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ